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கலந்து பேசி, வேலைநிறுத்தத்தைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டு, 

5-4-2007 அன்றே மீண்டும் பணியில் எஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்ற 
செய்தியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

( பாலாற்றின் குறுக்கே ஆந்திர அரசு அணை 
கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா நடத்தவுள்ளதாக 

வந்த செய்தி 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அடுத்து, விதி ௦-ல் ஒத்திவைப்புத் 
தீர்மான அறிவிப்பாகக் கொடுக்கப்பட்டதை, சிறப்புக் கவன ஈர்ப்பாக 
எடுத்துக்கொள்கிறேன். ஆந்திர அரசு பாலாற்றின் குறுக்கே அணை 

கட்டுவதற்கு 25-4-2007 அன்று (குறுக்கீடுகள்) விளக்கம் சொன்னதற்குப் 

பிறகு ஒன்றுமில்லை. உட்காருங்கள். 

ஆந்திர அரசு பாலாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுவதற்கு 

25-4-2007 அன்று அடிக்கல் நாட்டு விழா நடத்தவுள்ளதாக வந்த 

செய்தி குறித்து விதி -ன்&ீழ் அறிவிப்பும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அது 

சிறப்புக் கவன ஈர்ப்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. “A.1.A.D.M.K. 

சார்பாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. கு. பாண்டுரங்கன் இந்திய 
தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக திரு. சி. ஞானசேகரன் மற்றும் 
திரு. டி. சுதர்சனம் ஆகியோரும் பாட்டாளி :மக்கள் கட்சியின் 

சார்பாக திரு. ஜி.கே. மணி, திரு. தி. வேல்முருகன், திரு. தி.க. ராஜா, 
திரு. கி. அறுமுகம் மற்றும் திரு. கே.எல். இளவழகன் ஆகியோரும் 
அரசின் கவனத்தை எஈர்த்திருக்கிறார்கள். கட்சிக்கு. ஒருவர் என்ற 

முறையில், முதலில் மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. கு. பாண்டுரங்கன். 

முற்பகல் 10-30 

*திரு, கு. பாண்டுரங்கன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 
அவர்களே, ஆந்திர அரசால் குப்பத்திற்கு அருகிலிருக்கிற கணேசபுரம் 

திராமத்திலே அணை கட்டுவதற்குத் தொடர்ந்து முயற்சிகள் 
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மாவட்டத்திலே இருக்கின்ற 

செய்தித்தாள்களிலே தினந்தோறும் செய்திகள் வந்து 
கொண்டிருக்கின்றன. அந்தச் செய்திகளின் அடிப்படையிலே, 
அங்கேயிருக்கின்ற பொது மக்கள் மத்தியிலும், உழவர் பெருமக்கள் 
மத்தியிலும் ஒரு பதட்ட நிலை தொடர்ந்து நிலவிக்கொண்டு வருகிறது. 
(மணியடிக்கப்பெற்றது] அந்தப் பதற்ற நிலையைப் போக்குவதற்கு .. .
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இரு. பாண்டுரங்கன், சிறப்புரை 
இல்லை, நீங்கள் கேள்வியை மாத்திரம் கேளுங்கள். 

திரு. கு. பாண்டுரங்கன்: மாண்புமிகு இதய தெய்வம் டாக்டர் 

புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களாலே ௨௪௪ நீதிமன்றத்தில் 

தொடரப்பட்ட வழக்கினுடைய அடிப்படையிலே, அந்திர அரசு 

அங்கே அணை கட்டுவதற்கு மேற்கொள்ளவிருக்கிற முயற்சிக்கு 

நிரந்தரத் தடையாணையைப் பெறுவதற்கு தமிழக அரசு ஒரு - 

முயற்சியை மேற்கொள்ளுமா என்பதை அறிய விரும்புவதோடு,** உச்ச 

நீதிமன்றத்தில் அம்மா அவர்களால் தொடுக்கப்பட்ட வழக்கினை 

அடிப்படையாகக் கொண்டு, அணை கட்டுவதற்கு நிரந்தரத் 

தடையாணையைப் பெறுவதற்கு, இந்த அரசு மூத்த வழக்கறிஞர்களை 

அமர்த்தித் தடையாணை பெறுமா என்பதைத் , தங்கள் வாயிலாக 

அறிய விரும்புகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்:**என்று ஒரு வாசகத்தைச் 
சொன்னார். அந்த வாசகம் அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. 

(குறுக்கீடு) உட்காருங்கள். கவனத்தை ஈர்க்கிறேன் என்று 

சொல்லிவிட்டு உட்கார வேண்டும். உட்காருங்கள். அடுத்து, 
இரு. சி. ஞானசேகரன். 

திரு. சி. ஞானசேகரன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 

பாலாற்றின் குறுக்கே கணேசபுரத்தில் ஆந்திர அரசு ஏப்ரல் மாதம் 

25 ஆம் தேதி அவர்கள் பிரஜாபதம் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தின் 

அடிப்படையில், அரசு இயந்திரம் அந்தக் கிராமங்களுக்கே 

சென்றடைகிறது என்கிற தத்துவத்தின் அடிப்படையிலே, அவர்கள் 

ஆய்வு செய்து, அடிக்கல் நாட்டு விழாவை அன்று வைத்துக் கொண்டு 

அணையைக் கட்டுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருப்பதாகப் 

பத்திரிகைகளில் செய்திகள் வந்துகொண்டி ருக்கின்றன. 

மாண்புமிகு பொதுப் பணித் துறை அமைச்சர், அவர்கள் முந்தைய 

ஆட்சிக் காலத்தில் இங்கே எதிர்க்கட்சியிவுடைய துணைத் 

தலைவராக இருந்தபோது, அவரும், நானும்தான் இந்தப் 

பிரச்சினையை இங்கே கிளப்பி, உடனடியாக உச்ச நீதிமன்றத்திலே 

வழக்குத் தொடுக்க வேண்டும் என்று அரசை நிர்பந்தித்தபோது, உச்ச 

நீதிமன்றத்திலே ஒரு வழக்கினைத் தொடுத்தார்கள். அந்த வழக்கு 
நிலையைப் பற்றித்தான் மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பாண்டுரங்கன் 

அவர்கள் இப்பொழுது கேட்டுக் கொண்டி ருக்கிறார்கள். 

**மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவரின் அணைக்கிணங்க அகற்றப்பெற்றது.
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இங்கே நான் பணிவன்போடு அரசைக் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம், 

‘Hindu’ பத்திரிகையிலேகூட 7 ஆம் தேதி ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது. 

“A detailed Project Report for Palar has been prepared by the Central 

Designs Organisation of Andhra Pradesh and is being sent to the Tamilnadu 

for approval” என்று ஓரு செய்தி வந்திருக்கிறது. ஏற்கெனவே ஒரு 

design, DPR—Detailed Project Report தயார் செய்து, தமிழக அரசுக்கு 

அனுப்பப்பட்டதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறதே, அப்படி. ஏதாவது 

Detailed Report-™% தமிழக அரசுக்கு அந்திர அரசு அனுப்பி 
இருக்கிறதா 2? அதேபோல, “according to highly placed sources. a revised 

DPR provided for construction of the small dam at the cost of Rs.55 crores to 

store 0.6 tme for irrigation of 400 acres and to supply drinking water to about 

10 to 15 villages in the drought prone villages in the Kuppam area. The State 

has already clarified that this storage would not be 2.tme as apprehended by 

Tamil Nadu. It was proposed to start work on the project as soon as the 

DPR is accepted by Tamil Nadu. The funds for Palar were not a problem as 

a sum of Rs.900 crores has already been provided for the minor inigation. 

Out of that, 55 crores, can even be alloted to minor irrigation project” என்று 

ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது. 

நான் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்வது 

என்னவென்று சொன்னால், பாலாறு ஒன்றுதான் இப்போது 

எங்களுக்கு ஜீவநாடியாக இருந்துகொண்டு, மழை பொழிகிறபோது 

மட்டும் வெள்ளம் வந்து, எங்களைக் காப்பாற்றிக்கொண்்டி ருக்கிறது. 
அதற்காகத்தான் நான் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களையும். 

அதேபோல நம்முடைய உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் தளபதி 

அவர்களையும், ஒகேனக்கல் திட்டத்தை எங்களுடைய வேலூர் 

மாவட்டத்திற்கு அறைகூவலாகச் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் 

என்று வலியுறுத்தி வந்துகொண்டிருக்கிறேன். இப்படி 

நாங்கள் வலியுறுத்திக்கொண்டிருக்கிறபேஈது, ஓரளவு தண்ணீர் 

வுந்துகொண்டி ருக்கிற பாலாற்றுக்கே அபத்து என்ற ஒரு நிலை வந்து, 

25 அம் தேதி அடிக்கல் நாட்டு விழா என்று செய்திகள் 

வந்துகொண்டிருக்கின்றன. இந்தத் திட்டம் குறித்துத் தமிழ்நாடு 
அரசுக்கு ஏதாவது தகவல் தரப்பட்டிருக்கிறதா? Forest 8700-விலிருந்து 

484 ஏக்கர் நிலத்தை அவர்கள் பெறுவதாகவும் ஒரு செய்தி 

வந்திருக்கிறது. ஆகவே, வனத் துறை அமைச்சர், மத்தியிலே 

இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வனத் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு 

இந்தச் செய்தியைச் சொல்லி, இதற்கு ஒரு தடையை வனத்
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துறைமூலமாக ஏற்படுத்தி, நீதிமன்றத்தின்மூலமாகவும் 
தடையாணையைப் பெற்று, பாலாற்றின் குறுக்கே கணேசபுரத்தில் 
அணைக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிற விழாவைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு 

அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறது என்று தங்கள் 

வாயிலாக அறிய விரும்புகிறேன். 

(முற்பகல் 10-35 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் 
சார்பாக இரு. ஜி.கே. மணி. 

திரு. ஜி.கே. மணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 
ஆந்திர அரசு பாலாற்றின் குறுக்கே குப்பம் பக்கத்திலே இருக்கிற 
கணேசபுரத்தில் அணை கட்டுவதற்காக  25-4-2007 அன்று அடிக்கல் 

நாட்டுவதாகப் பத்திரிகையிலே செய்தி வந்தவண்ணம் இருக்கிறது. 
இதைச் சொல்கிற நேரத்தில், தமிழக அரசின் சார்பில், நாட்டு 
மக்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்வது, இதுவரையில் அப்படியொரு 
செய்தி வரவில்லையென்று அரசின் சார்பிலே சொல்லப்பட்டு 
வந்தாலும்கூட, அங்கே 93 ஆம் தேதி அடிக்கல் நாட்டுவது உறுதி 
என்று சொல்கிறார்கள். பத்திரிகையிலேகூட, நம்முடைய பொதுப் 
பணித் துறையைச் சார்ந்த அதிகாரிகளும், காவல் துறையினுடைய 
புலனாய்வுப் பிரிவு அதிகாரிகளும், ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் சென்று, 
அதை அறிந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியும் பத்திரிகையிலே 
வந்திருக்கிறது. ஆகவே, எப்படி. இருந்தாலும்கூட, பாலாற்றின் குறுக்கே 
ஆந்திர அரசு அணை கட்டிவிட்டால், தமிழ்நாட்டில் பல 
மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்ற நிலையிலே, வேலூர், 
திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், சென்னையினுடைய ஒரு பகுதி 
மக்கள் அச்சத்திலே, பீதியிலே இருந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். 

இன்னும் குறிப்பாகச் சொல்லப்போனால், ஏற்கெனவே ஆந்திர 
மாநிலத்தினுடைய எல்லைப் பகுதியிலே 14 தடுப்பணைகளைக் 
கட்டியிருக்கிறார்கள். கர்நாடக மாநிலம் ஒரு பெரிய அணையைக் 
கட்டி, ஏற்கெனவே தண்ணீரைத் தேக்கிவிட்டது. ஆந்திர அரசால் 
திட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, அணையினுடைய நீளம், உயரம், 
மதிப்பீடு எவ்வளவு, பாசனப் பகுதி எவ்வளவ ஏக்கர் என்ற 
விவரங்களைக்கூட எங்களிடத்திலே ஒரு பத்திரிகை நண்பர் 
கொடுத்திருக்கிறார். அந்தப் புள்ளிவிவரம்கூட இருக்கிறது. 
முன்பணமாக 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுவிட்டது 
என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இந்தச் சூழ்நிலையில், நம்முடைய 
மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் முயற்சி செய்தால்,
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இன்னும் குறிப்பாக, நேரடியாக அந்த மாநிலத்தினுடைய 
முதலமைச்சரோடு தொடர்புகொண்டு பேசி, மத்திய அரசோடு 

இணக்கமாக இருக்கின்ற காரணத்தால், மத்திய அரசை 

வலியுறுத்தினால், கட்டாயம் அது தடுத்து நிறுத்தப்படும் என்ற 

நம்பிக்கை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இருக்கிறது. ஆகவே, 

எப்பாடுபட்டாவது இந்த அணை கட்டப்படுவதைத் தடுத்து 

நிறுத்த வேண்டும். விட்டுவிட்டால், தமிழர்களுடைய உரிமை 

பறிபோய்விடும் என்ற நிலையில், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 
அவர்களும், தமிழக அரசும் இதிலே அதிகக் கவனம் செலுத்த 

வேண்டும்; அக்கறைகொண்டு தடுத்து நிறுத்த வேண்டுமென்ற 
வேண்டுகோளையும் முன்வைப்பதோடு, மாண்புமிகு மத்திய வனத் 
துறை அமைச்சரிடத்திலே தொடர்புகொண்டு பேசிய நேரத்தில், 
இதற்கு வனத் துறை அனுமதி அளிக்கவில்லை என்று சொல்கிறார்கள். 
அனால், ஆந்திர மாநிலத்திலே சொல்லப்படுவது, எங்களுக்கு அனுமதி 
அளித்தாலும், அளிக்கவில்லையென்று சொன்னாலும், நாங்கள் 

கட்டியே தீருவோம் என்று பிடிவாதமாக இருப்பதாகவும் செய்தி , 

வந்தவண்ணம் இருக்கிறது. எப்பாடுபட்டாவது இந்த அணை 

கட்டுவதை அரசு தடுத்து நிறுத்துமா என்பதை இந்த நேரத்திலே அறிய 
விரும்புகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பொதுப் பணி மற்றும் 
சட்டத் துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

முற்பகல் 10-40 

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 
மாண்புமிகு பேரவை உறுப்பினர்கள் தெரிவித்த கருத்து, 

அவர்களுடைய உணர்வில் இந்த அரசும் பங்குகொள்கிறது. ஆந்திர 
மாநிலத்தில் பாலாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டப்படும் என்ற செய்தி 
5-1-2006 முதல் அடிக்கடி வந்துகொண்டிருக்கிறது. அப்போதிருந்தே 
தமிழக அரசு சார்பில் கடிதங்கள் எழுதப்பட்டி ருக்கின்றன: எதிர்ப்புத் 
தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, 
5-8-2006 அன்று ஆந்திர மாநிலத்திற்குச் சென்ற தம்முடைய 
மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் 

அவர்களும், மாண்புமிகு அமைச்சர் பொன்முடி. அவர்களும், ஆந்திர 

முதலமைச்சர் அவர்களைச் சந்தித்து, இது குறித்துப் பேசினார்கள். 
அப்போது தமிழக மக்களுடைய நலனைப் பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு, 
சட்டத்திற்குப் புறம்பாக எந்த அணையையும் ஆந்திர அரசு கட்டாது
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என்று ஆந்திர முதலமைச்சர் அவர்கள் உறுதி அளித்தார்கள். அப்படி. 

ஏதாவது நாங்கள் கட்டுகிற நிலை ஏற்பட்டால், 1892 ஆம் அண்டின் 

பன்மாநில ஒப்பந்தப்படி அதனுடைய விவரத்தைத் தமிழக அரசுக்கு 

நாங்கள். அனுப்புவோம் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். பிறகு, 

மறுபடியும் அணை கட்டுவதாக, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது என்ற 

செய்தி 22-1-2007 அன்று வந்தவுடன் பொதுப் பணித் துறையினுடைய 

செயலாளர் ஆந்திர மாநில அரசுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். 

இப்படியெல்லாம் பத்திரிகையிலே வருகிறது; இது குறித்து ஏதாவது 

செய்தி உண்டா என்று கடிதம் எழுதினார்கள். 

அதைத் தொடர்ந்து, 24-/-2007 அன்று பூமி பூஜை நடைபெறுவதாகப் 

பத்திரிகையிலே செய்தி வந்தவுடன், அது குறித்து நானே ஆந்திர 

மாநிலத்து அமைச்சருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன். இதற்கும் மேலாக, 

ஆந்தா அரசு மேற்கொள்ளும் திட்டங்களைக் குறித்து சரியான 

விவரங்களை ஆறிய, விளக்கங்களை அளிக்கும்படி /-2-2007 அன்று 

நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும், ஆந்திர 

முதலமைச்சருக்கு ஓரு கடிதம் எழுதி இருக்கிறார்கள். அதற்குப் 

பதில் அளிக்கும் வகையில், இத்திட்டத்திற்கான வடிவமைப்பு 

இறுதியாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது என்றும், உறுதி அளித்தவாறு, 

திட்டத்தின் விவரங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு அளிக்கப்படும் என்றும் 
5-2-2007 அன்று ஆந்திர முதல்வர். அவர்கள் நமக்கு ஒரு செய்தியை 
அனுப்பினார்கள். ஆனால், மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இரு. ஞானசேகரன் அவர்கள் கேட்டதுபோல, “இந்து' பத்திரிகையிலே 

வந்திருந்தாலும் சரி, இதுவரையில் ஆந்திர அரதிடமிருந்து 

எந்தவிதமான திட்ட அமைப்பு குறித்த செய்தியும் நமக்கு வரவில்லை. 

அனால், நேற்றைக்கு முன்தினம் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் கலந்துகொள்கிற நிகழ்ச்சிக்கு 

டெல்லிக்கு என்னை அனுப்பி வைத்தார்கள். அங்கே அவரைச் 

சந்திக்கக்கூடிய ஓரு வாய்ப்புக் கிடைத்தது. அப்போது நான் 

கேட்டேன். நீங்கள் அடிக்கல் நாட்டுவதாகப் பத்திரிகையிலே 

செய்திகள் வந்துகொண்டு இருக்கின்றனவே, உள்ளபடியே அப்படி 

திட்டம் உண்டா என்று கேட்டேன். அவர்கள் தெரிவித்தார்கள், 

அடிக்கல் நாட்டுவதற்கு நான் ஒன்றும் தேதியைக் குறிப்பிடவில்லை 

என்று தெரிவித்துவிட்டு, நான் இரும்பிப் போய் என்ன விவரம் என்று 
எல்லாம் கேட்டு, உங்களுக்கு விரைவிலே தெரிவிக்கிறேன் என்று 
சொல்லி அவருடைய கயை எடுத்துக் குறித்துக்கொண்டு போய் 

இருக்கிறார்கள். அகையினால், இந்த அரசு அதன்மீது கவனத்தைச் 

செலுத்திக்கொண்டு இருக்கிறது. என்ன நடக்கிறது என்பதைக் 
கோரிக்கொண்டு இருக்கிறது.



சிறப்புக் கவன ஈர்ப்பு 259 

2007 ஏப்ரல் 10] [திரு. துரைமுருகன் ] 
அதேபோன்று, நம்முடைய மத்திய வனத் துறைக்கு 

அனுப்பப்பட்டதா; Forest land வருகிற காரணத்தால் மத்திய 

அரசினுடைய அனுமதி வேண்டுமே அவர்களுக்கு, ஆந்திர அரசு 

மத்திய அரசை அணுகி இருக்கிறார்களா என்று கேட்டார்கள். அது 

குறித்தும் மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் ராஜா அவர்களிடத்திலே 

நான் கேட்டபோது, அவர்களும் அவர்களுடைய அலுவலகத்திலே 
விசாரித்துவிட்டு, அந்திர அரசிடமிருந்து அப்படிப்பட்ட செய்தி 
எதுவும் வரவில்லை என்றுதான் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இங்கே 

மாண்புமிகு அ௮.இ.அ.தி.மு.க. உறுப்பினர் பாண்டுரங்கன் அவர்கள் 

பேசுகிறபோது, தாங்கள் ஒரு வழக்குத் தொடுத்து இருக்கிறோம் என்று 
சொன்னார்கள். நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். சென்ற கால ஆட்சியில் 

10-2-2006 அன்று Original Suit ஒன்றை உச்ச நீதிமன்றத்திலே 

போட்டார்கள். அனால், இரண்டாவது மாதம் போட்ட $யடக்கு 

அவர்கள் ஆட்சியைவிட்டுப் போகிற வரையில், நம்பர்கூட 

வாங்கவில்லை. கடைசியிலே கலைஞருடைய ஆட்சி வந்தபிறகுதான் 

அதற்கு நம்பர் வாங்கி, அந்த வழக்கை எடுத்து இருக்கிறார்கள். 
(குறுக்கீடு) Suit போட்டால் போதாது. மனு போட்டால் போதாது. 
(குறுக்கீடுகள்) சொல்வதைக் கேளுங்கள். (குறுக்கீடுகள்) இல்லை, 
இல்லை. ஒரு case போட்டால், ஒரு மனு போட்டால் அதற்கு நம்பர் 

வாங்க. வேண்டும். இல்லாவிட்டால், அதைக் கோர்ட்டில் 

எடுத்துக்கொள்ளமாட்டார்கள். அதற்குப் பிறகு நாங்கள் ஆட்சிக்கு 

வந்த பிறகுதான், அதற்கு நம்பர் வாங்கி, நடத்திக்கொண்டு 
இருக்கிறோம். அப்படி. ஏதாவது ஆந்திர அரசு ஒப்பந்தங்களை மீறி, 
தடைகளை மீறி அணை கட்ட முற்படுமானால், அதைச் சட்ட 

ரீதியாக எப்படிச் சந்திக்க வேண்டுமோ, அப்படி இந்த அரசு 

சந்திக்கும் என்ற உறுதியை இந்த அவைக்குத் 

தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

(இ சின்னம்மை நோய் பரவுவதைத் தடுக்க நடவடிக்கை 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: ஆடுத்த subject. (குறுக்கீடுகள்) 

உட்காருங்கள். 

திருவாளர்கள் ஓ. பன்னீர்செல்வம், கே.ஏ. செங்கோட்டையன் 

மற்றும் டி. ஜெயக்குமார், ALA.D.M.K. சார்பாகவும், திருவாளர்கள் 
இ. அறுமுகம் மற்றும் தி. வேல்முருகன், பாட்டாளி .மக்கள் கட்சி 

சார்பாகவும், இரு. கே. மகேந்திரன். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 

சார்பாகவும், சென்னை உட்பட தமிழகத்தில அம்மை நோய்


